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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
สมัยวิสามัญท่ี ๒  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 วันจันทร์  ที ่๑๔  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   

....................................................... 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

 

นายบุญนะ       ตามล 
นายบุญธรรม   แสนดวงแก้ว 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์ 
นายทัดธน       หาดพรม 
นางสุภาภรณ์    รุ่งเรือง 
นายณรงค์       วังอินทร์ 
นางธัญญารัตน์  ปัญญา 
นายพิทยา        วิชัยยา 
นางสันฤทัย      แก้วใส 
นายชเณรินทร์   บัวผัน 
นางประกอบ     ไชยชนะ 
นายอนันต์        สุริยศ 
นายอภิวัฒน์      สอดส ี
นางละเอียด      เตชะเสนา 
นายรุ่ง             อินต๊ะวงค ์
นางระเบียบ      กะรัตน์ 
นางบุญทุม        สุขใจ 
นายอ านวย       สงคราม 
นายประสิทธิ์     สุริยา 
นางจ าเนียร       ม้าแก้ว 

ประธานสภา อบต.เมืองจัง 
รองประธานสภาอบต.เมืองจัง 
เลขานุการสภาฯอบต.เมืองจัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

บุญนะ        ตามล 
บุญธรรม     แสนดวงแก้ว 
ศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์ 
ทัดธน          หาดพรม 
สุภาภรณ์      รุ่งเรือง 
ณรงค์           วังอินทร์ 
ธัญญารัตน์     ปัญญา 
พิทยา           วชิัยยา 
สันฤทัย         แก้วใส 
ชเณรินทร์      บัวผัน 
ประกอบ        ไชยชนะ 
อนันต์           สุริยศ 
อภิวัฒน์         สอดส ี
ละเอียด         เตชะเสนา 
รุ่ง                อินต๊ะวงค์ 
ระเบียบ         กะรัตน์ 
บุญทุม           สุขใจ 
อ านวย           สงคราม 
ประสิทธิ์         สุริยา 
จ าเนียร          ม้าแก้ว 

 

    ผู้ไม่มาประชุม   ๑. ว่าที่ ร.ต. เอกชัย  ท้าวหน่อ 

     ๒. นายวิฑูร  วรัญสิรภพ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

นายส ารวย            ผัดผล 
นายธีรศักดิ์           โคกมา 
นายม้าย              สงคราม 
นายขวัญประชา     วังสนิท 
นายวิชัย              อินท า 
นางสาวธิดารัตน์     เบ้าเงิน 
นางสาวสุวภัทร   เตชนันท ์
นางธัญญาพันธ์  สุขนันตพงศ์ 

นายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
เลขานุการนายก อบต.เมืองจัง 
นวส.การเกษตรช านาญการ 
รองปลัดฯ อบต.เมืองจัง 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

ส ารวย       ผัดผล 
ธีรศักดิ์       โคกมา 
ม้าย           สงคราม 
ขวัญประชา  วังสนิท 
วิชัย           อินท า 
ธิดารัตน์      เบ้าเงิน 
สุวภัทร       เตชนันท ์
ธัญญาพันธ์ สุขนันตพงศ์ 

 

 เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 

นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์  เลขานุการสภาฯ 

             ตรวจองค์ประชุม   เมื่อครบองค์ประชุม   จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายบุญนะ   ตามล    ประธานสภาฯ 

             ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม   ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้อ่านประกาศอ าเภอภูเพียง เรื่องเรียก
ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญครั้งที่ ๒ และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์  เลขานุการสภาฯ   
             อ่านประกาศอ าเภอภูเพียง เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ พร้อมแจ้งระเบียบวาระ
การประชุมให้ที่ประชุมทราบ  และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
             

  ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
นายบุญนะ ตามล   ประธานสภา 

๑.เรื่องแจ้งของคณะกรรมการคชภจ ที่ได้พิจารณาความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของต าบลเมืองจัง ใน
วันที่ ๑๕ – ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๒ ครัวเรือน โดยการพิจารณาไม่ให้ความช่วยเหลือตามงบ
ของคชภจ.จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบ 
 ๒.เรื่องสมาชิกสภาฯวิฑูร วรัญสิรภพ ที่ได้ขออนุญาตลาเนื่องจากลูกประสบอุบัติเหตุ และได้ส่งไป
โรงพยาบาลล าปาง  ตอนนี้ได้มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลน่าน แล้ว แต่ยังต้องด าเนินการทางเอกสารที่จังหวัด
ล าปางอยู่จึงไม่สามารถมาร่วมประชุม และสมาชิกสภาฯเอกชัย ท้าวหน่อ ได้มีปัญหาหลังจากท่ีได้รับประทาน
ยาแล้วเกิดอาการแพ้ยา จึงขออนุญาตที่ประชุมเพ่ือไปพบแพทย์ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๓.เรื่องข้าวนาปีที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต้นทุนการผลิตข้าวนาปีไปแล้วนั้น ทางธกส.ได้
ประสานมาว่า ส าหรับรายชื่อที่ผ่านการประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน ตอนนี้มายังไม่ครบ เพราะต้องส่งรายชื่อไปที่
กรมส่งเสริมการเกษตร แล้วกรมฯจะคีย์รายชื่อเป็นรอบๆที่มาตอนนี้คือครั้งที่ ๑ รอบท่ีสอง แล้วจะแจ้งตามมา
อีกในช่วง ๑๕ วัน เพราะฉะนั้นถ้าผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้านแล้ว รายชื่อทั้งหมดจะอยู่ที่ธนาคารธกส. 
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เมื่อทางกรมฯได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว จะส่งรายชื่อให้ธกส.เพ่ือให้รับรองอีกครั้ง ซึ่งทางธกส.ได้ฝากเรื่องมา
ว่าชาวนาที่ได้ยืนยันไปคราวที่แล้วจ านวนกี่ไร่ การยืนยันครั้งใหม่จะสอบถามว่ามีพ้ืนที่ทั้งหมดก่ีไร่ ท านาก่ีไร่ 
หากมีการแจ้งในครัง้ใหม่จ านวนมากกว่าเดิม อาจจะมีการสอบสวนด าเนินการเอาผิดผู้แจ้งได้ ขอให้ช่วยไป
ประชาสัมพันธ์ในประชาชนทราบด้วย 
 ๔.เรื่องของราคาข้าวโพดที่รัฐบาลจะช่วยเหลือให้รอฟังในวันพรุ่งนี้ ส าหรับในขณะนี้จังหวัดก็พยายาม
หาตลาดให้ แต่ในเรื่องราคาให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป 
 
            ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที ่๑ ครั้งที ่๑  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายบุญนะ    ตามล   ประธานสภาฯ 
                      รายงานการประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาฯได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว  และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว    และมี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองจัง สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี               
พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๙  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
             

  ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  ๓.๑ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  ๘  โครงการ  ดังนี้ 
 ๑.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านต าบลเมืองจัง (ระบบโซล่าเซลล์) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน   เป็นเงิน  ๕๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลเมืองจัง  เป็นเงิน ๕๗๓,๙๐๐  บาท 
 ๔.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) ต าบลเมืองจัง  เป็นเงิน  ๒๐๙,๓๐๐  บาท 
 ๕.โครงการถนนปลอดภัยต าบลเมืองจัง เป็นเงิน    ๘๖,๘๐๐ บาท 
 ๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยจ าโฮงหมู่ ๙ ต าบลเมืองจัง  เป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเมืองจังใต้(ในเขตพ้ืนที่บ้านเมืองจังเหนือหมู่ 
๕) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดบ่อน้ าดิบพร้อมระบบสูบน้ า) เป็นเงิน ๑๒๓,๘๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๙๓,๘๐๐  บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารและแบบประมาณการที่แนบ)   
นายส ารวย  ผัดผล   นายก อบต.เมืองจัง 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ตามท่ีได้เสนอขออนุญาตอ าเภอในการ
เปิดประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ในวันนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังมีความประสงค์ท่ีจะแจ้งไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เราจะขอใช้เงินสะสมตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๒๒๒ ลว.๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔ ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้องถิ่น ซึ่งลักษณะและประเภทโครงการที่จะสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย จะต้องเป็นโครงการหรือ
กิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๘๙  
ทั้งนี้ การน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  

ส าหรับ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง ได้ตรวจสอบจากส่วนการคลังแล้ว ทราบว่ามีเงินสะสมรวม
ทั้งสิ้น จ านวน ๑๒,๖๒๕,๐๓๒.๑๗ บาท และเม่ือหักเก็บไว้ในส่วนต่างๆที่จ าเป็นแล้ว ก็จะสามารถน ามาใช้จ่าย
ได้ เป็นเงิน ๒,๕๓๖,๙๙๘ บาท ซ่ึงในกรณนีี้เป็นกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นการเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ภายใต้
กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ (ผนวก ๒) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 (๑) โครงการต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ หรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยคัดเลือกโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในลักษณะงบลงทุนที่ได้จัดล าดับความส าคัญไว้แล้ว
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินสะสมในจ านวนที่ไม่น้อยกว่างบประมาณท่ีรัฐบาล
จัดสรรสมทบให้ 
 (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได้มากกว่า ๑ โครงการ แต่จะได้รับการสนับสนุนไม่เกินวงเงินสูงสุดที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทจะได้รับ ทั้งนี้ โครงการที่จัดท าจะต้องมีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับ
อนุมัติงบประมาณ 
 (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องท าโครงการขอ
อนุมัติต่อสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ แล้ว
จัดส่งโครงการพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือรับรองข้อมูลจ านวนเงินสะสมที่เหลืออยู่ แบบรูปรายการ 
ประมาณการราคาก่อสร้าง ผังบริเวณสถานที่ด าเนินการ ส าเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ ส่งให้
จังหวัดภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด 
ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ฯ   
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 ครับ ส าหรับรายละเอียดเบื้องต้น ก็คงจะมีประมาณนี้  ส าหรับข้อเสนอการจัดงบประมาณสมทบของ
รัฐบาล (Matching Fund) ของเราเป็นองค์กรขนาดกลาง งบประมาณสมทบของรัฐบาลอยู่ที่ไม่เกิน ๑.๕ ล้าน
บาท โดยเราจะเสนอโครงการฯเพ่ือไปขอรับการสมทบของรัฐบาล จ านวน   ๔ โครงการ คือ 
  ๑.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านต าบลเมืองจัง (ระบบโซล่าเซลล์) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒. โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้านเป็นเงิน  ๕๕๐,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลเมืองจังเป็นเงิน ๕๗๓,๙๐๐  บาท 
๔. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) ต าบลเมืองจัง  เป็นเงิน  ๒๐๙,๓๐๐  บาท และ 
โดยจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง  จ านวน  ๑,๘๓๓,๒๐๐  บาท และ

งบประมาณท่ีขอสมทบฯ จ านวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐   บาท  รวมเป็นงบประมาณที่จะด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน  
๓,๓๓๓,๒๐๐  บาท   ส าหรับ อีก ๔ โครงการ คือ 
 ๑. โครงการถนนปลอดภัยต าบลเมืองจัง เป็นเงิน    ๘๖,๘๐๐ บาท 
 ๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยจ าโฮงหมู่ ๙ ต าบลเมืองจัง  เป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเมืองจังใต้(ในเขตพ้ืนที่บ้านเมืองจังเหนือหมู่ 
๕) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดบ่อน้ าดิบพร้อมระบบสูบน้ า) เป็นเงิน ๑๒๓,๘๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน ๖๖๐,๖๐๐ บาท ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจังจะใช้งบประมาณที่จ่ายขาดจากเงิน
สะสมในส่วนของอบต.เอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียบร้อยแล้ว  ครับ 
 นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 
 ครับ  ขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ได้น าเสนอในรายละเอียดตามหนังสือสั่งการฯโดยภาพรวม ส าหรับ
รายละเอียดตามโครงการต่าง ๆท่านสมาชิกสภาฯหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกส ารวจของแต่ละ
โครงการฯก็สามารถพิจารณาในรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว    ไม่ทราบว่า จะมี
สมาชิกสภาฯท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามในโครงการใดบ้าง ก็ขอเชิญครับ 
นายทัตธน  หาดพรม  สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑ 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯที่
ได้เห็นเห็นความส าคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง)
และเรื่องของระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งสองเรื่องมีความส าคัญมากที่สุดก็ว่าได้ เนื่องจากถ้าไฟสาธารณะไม่สว่าง
หรือติดๆดับๆ ก็ท าให้ไม่สะดวกในการสัญจร รวมถึงในเรื่องของความปลอดภัย ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ใน
เรื่องการขอจ่ายเงินสะสมฯในโครงการดังกล่าว แต่อยากจะสอบถามว่า การปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะฯคือ
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆที่ช ารุด รวมถึงส ารวจจุดเสี่ยง ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง เพ่ือให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะฯ
ได้คลอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของต าบลเมืองจัง อีกประการหนึ่งที่อย่างสอบถามก็คือ เราสามารถปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยกว่าของเดิมได้หรือไม่ ในกรณีท่ีจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ท้ังชุด หรือในกรณีท่ีมีการติดตั้ง
จุดใหม่ที่มีความเสี่ยงและยังไม่เคยด าเนินการติดตั้ง  ครับ 
นายอ านวย  สงคราม   สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐ 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ขออนุญาตสอบถามซึ่งอาจจะ
นอกเหนือจากที่ก าหนดในโครงการฯ คือตามถนนสายน่าน – สันติสุข ช่วงระหว่างบ้านเมืองจังใหม่พัฒนาหมู่ 
๑๐ กับ บ้านน้ าต้วนของอบต.ฝายแก้ว เป็นระยะทางที่ไกลพอสมควร และก็เป็นเส้นทางที่เปลี่ยว มืดมาก เด็ก
นักเรียนไปเรียนพิเศษตอนเย็นไม่มีความปลอดภัย อยากประสานให้ท่านนายกฯจะช่วยประสานในกรมทาง
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หลวงที่รับผิดชอบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะฯเป็นช่วงๆได้หรือไม่ เช่นตรงสะพานน ากุ๋ย และช่วงระหว่างสะพานไป
ถึงร้านระเบียงดิน ถ้าท าได้ก็จะช่วยประชาชนได้มากครับ 
นายบุญนะ   ตามล  ประธานสภาฯ 
 ผมเป็นห่วงในเรื่องของโครงการปรับปรุงระบบประปาต าบลเมืองจัง ถ้าเป็นการรื้อระบบเดิมที่ใช้ไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคแล้วเปลี่ยนเป็นระบบโซล่าเซลล์ ก็อาจมีปัญหาอยู่ แต่หลังจากที่ได้สอบถามทางช่างทราบว่า เป็น
โครงการเสริม(สองระบบ) แยกจากกัน ก็เห็นว่า น่าจะได้ประโยชน์มากเนื่องจากในช่วงกลางวันที่มีแสงแดด ก็
จะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการฯนี้ได้อย่างเต็มที่ ท าให้ลดค่าไฟฟ้าลงไปได้มากท่ีเดียว ไม่ทราบว่าทางบ้าน
สบยาว หมู่ ๗ ที่ได้เริ่มโครงการนี้ไปแล้วจากงบประมาณฯของส านักงานพลังงานฯมีข้อแนะน าอะไรบ้าง 
นายอนันต์  สุริยศ  สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗ 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ ส าหรับบ้านสบยาว หมู่ ๗ 
ได้เริ่มเปิดใช้ไปช่วงหนึ่ง ท าให้ประหยัดไฟฟ้าไปได้ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท/เดือน แต่บังเอิญมีน้ าหลากแล้วพัด
ตรงจุดวางสเมอร์ส ท าให้มีปัญหาอยู่พักหนึ่ง ตอนนี้เพิ่งซ่อมเสร็จ แต่ในเรื่องระบบฯเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะท า
ให้ประหยัดงบประมาณของหมู่บ้านต่อเดือนต่อปีมากมายทีเดียว 
นายส ารวย  ผัดผล   นายก อบต. เมืองจัง 
 ครับ ประเด็นในส่วนของการติดตั้งหรือปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง (ไฟฟ้าสาธารณะต าบลเมืองจัง โดย
ช่างไฟฟ้าได้รวบรวมและประมาณการ หลังจากท่ีได้ไปส ารวจความเหมาะสมที่จะติดตั้งเพ่ิมเติม รวมทั้งจุดที่
อุปกรณ์เดิมช ารุด (สักครู่ จะให้ทางช่างไฟฟ้าชี้แจงเพ่ิมเติม) ส่วนในเรื่องโครงการปรับปรุงระบบประปา (ระบบ
โซล่าเซลล์) ซึ่งมีการส ารวจและประมาณการไปแล้วนั้น มีทั้งหมด ๘ แห่ง  โดยยกเว้นโครงการประปาขนาดเล็ก 
เป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพ่ือเอามาเสริมกับของเดิมเพ่ือให้สามารถใช้ได้ทั้งสองระบบในเวลาเดียวกัน  
วัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาให้ได้ครบทั้งต าบลรวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเสริมก าลัง
ฉุดของเดิมท่ีด าเนินการอยู่ ซึ่งสามารถใช้พร้อมกันทั้งสองระบบในเวลากลางวันได้ ในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบ
ครัวเรือนจ านวนมาก โดยจุดติดตั้งโครงการปรับปรุงระบบประปา(โซล่าเซลล์)นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการสูบจากถัง
น้ าใสขึ้นสู่ถังสูง ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆในส่วนของโครงการฯใหม่นี้จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของเดิม เหตุเพราะว่า 
หากผู้ดูแลไม่เข้าใจสลับขั้วผิดเกิดความเสียหาย ก็จะท าให้เกิดความเสียหายทั้งหมด จึงต้องแยกอุปกรณ์ทุก
อย่างต่างหาก เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคตได้ 
นายกฏษฎา  งานขยัน  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ ตามท่ีทางท่านนายกฯได้ให้ผมออก
ส ารวจจุดที่ควรปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพ่ิมเติม) ตามท่ีได้เสนอเอกสารไปแล้วนั้น เมื่อเทียบราคา
ชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งสองชนิด มีราคาห่างกันมาคือถ้าเป็นชนิดเดิมราคาชุดละไม่เกิน ๑,๓๐๐ บาท แต่ถ้าเป็น
โคมไฟชนิดใหม่ ราคาเก้าพันกว่าบาทต่อชุด ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมากกว่าหลายเท่า ผมจึงขอเสนอ
อุปกรณ์ในชนิดเดิมไปก่อน เพราะถ้าใช้ของแพงก็อาจจะไม่สามารถชี้แจงให้กับฝ่ายตรวจสอบได้ ครับ 
นายพทิยา  วิชัยยา  สมาชิกสภาฯหมู่๕ 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ผมขอขอบคุณท่านนายกที่ได้เสนอ
โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้้าสถานีสูบน้้าบ้านเมืองจังใต้ฯ แต่พ้ืนที่ด้าเนินการอยู่ที่บ้านเมืองจังเหนือหมู่ ๕ ตรงที่มี
ปัญหาเป็นช่วงรอยต่อบริเวณใกล้กับทางหลวงชนบท สายน่าน – สันติสุข ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขอาจมีปัญหาท้าให้
ถนนดังกล่าวฯเกิดความเสียหาย อาจถูกสนง.ทางหลวงชนบท ฟ้องได้ ก็ถือเป็นโครงการที่ด่วนเหมือนกับ
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โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวฯที่ยังไม่มีจุดด้าเนินการที่ชัดเจน ในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมีจ้านวนมากขึ้นทุกๆปี 
ก็เห็นด้วยกับการเตรียมความพร้อมเรื่องของการให้บริการในด้านการพัฒนาครอบครัวระดับต้าบล ครับ 
นายบุญธรรม   แสนดวงแก้ว   รองประธานสภาฯ 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯผมขอสนับสนุนส้าหรับโครงการถนน
ปลอดภัย โดยเฉพาะทางแยกลงบ้านเมืองหลวงหมู่ ๔ ควรจะรีบด้าเนินการนานแล้ว หลังจากท่ีทางหลวงชนบท
ได้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้กว้างข้ึน กระจกโค้ง-นูน และไฟกระพริบ ถูกรื้อมากองเสียหายหมด จะต้องจัดหา
วัสดุมาด้าเนินการใหม่ แต่ก็ไม่มีงบประมาณ เนื่องจากในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก แล้วขับเลยไปไม่มีไฟ
กระพริบไม่มีป้าย มีโครงการถนนปลอดภัย ท้าทั้งป้าย ไฟกระพริบ และกระจกโค้ง-นูน ก็ท้าให้มีความปลอดภัย
สูง สมกับที่จะพัฒนาให้ต้าบลเมืองจังเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในอนาคตอันใกล้นี้  ครับ 
นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ 
 ครับ อีกโครงการที่ถือว่ามีความส้าคัญมาก ก็คือโครงการซ่อมแซมสะพานห้วยจ้าโฮง บ้านหมู่ ๙ 
เนื่องจากมีความยากล้าบากในการสัญจรและขนส่งผลผลิตเป็นอย่างมาก ที่ส้าคัญอยากให้ช่างท้าหูช้างตรงหัว
ท้ายของสะพานด้วยเพื่อจะได้ถมดินกันทรุด ที่ผ่านมามีปัญหาถูกน้้าเซาะตรงหัวสะพาน ฝากท่านนายกฯแจ้ง
ส่วนโยธาด้วย  ซึ่งจริงๆแล้วแต่ละโครงการฯที่ท่านนายกอบต. ได้น้าเสนอในวันนี้ล้วนแต่เป็นโครงการที่เป็น
ประโยชน์กับประชาชนในต้าบลเมืองจังทั้งสิ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการต่างๆที่ได้เสนอผ่านสภาฯในวันนี้ 
โดยเฉพาะโครงการฯที่จะต้องรองบประมาณสมทบของรัฐบาล  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯใน
ระดับจังหวัด เนื่องจากงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายที่เป็นเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองจังมี
จ้ากัด ฝากความหวังกับเงินสมทบขอรัฐบาลอีก ๑.๕ ล้านบาทตามหนังสือสั่งการฯที่ท่านนายกได้น้าเรียนไป
แล้วนั้น และเม่ือได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯต่างๆตามขั้นตอนแล้ว ถึงจะสามารถด้าเนินโครงการ
ต่างๆตามขั้นตอนของกฎหมายได้  มาถึงตรงนี้ ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมอีก หรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีก 
นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 
 เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ผมก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุก
ท่านได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องของการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น  ๘  โครงการ  ดังนี้ 

๑.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านต าบลเมืองจัง (ระบบโซล่าเซลล์) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน   เป็นเงิน  ๕๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลเมืองจัง  เป็นเงิน ๕๗๓,๙๐๐  บาท 
 ๔.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) ต าบลเมืองจัง  เป็นเงิน  ๒๐๙,๓๐๐  บาท 
 ๕.โครงการถนนปลอดภัยต าบลเมืองจัง เป็นเงิน    ๘๖,๘๐๐ บาท 
 ๖.โครงการปรับปรุงสะพานห้วยจ าโฮง หมู่ ๙ ต าบลเมืองจัง  เป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐   บาท 
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 ๗.โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเมืองจังใต้(ในเขตพ้ืนที่บ้านเมืองจังเหนือหมู่ 
๕) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ขุดบ่อน้ าดิบพร้อมระบบสูบน้ า) เป็นเงิน  ๑๒๓,๘๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๙๓,๘๐๐  บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารและแบบประมาณการที่แนบ)   
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 
   ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๔.๑ เรื่องความช่วยเหลือในด้านการเกษตร 
นายวิชัย อินท้า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ในเรื่องของการเกษตรโดยเฉพาะ
ในเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยที่ผ่านมา การท้าแบบชภอ ๐๑ วันนี้ผมได้เอาแบบส้าหรับให้
ประชากรลงชื่อที่จะน้าเข้าประชาคม (แบบเกษตรกรผู้ยื่นความจ้านง) ขอชี้แจงว่าแบบรายชื่อของผู้ที่ผ่าน
ประชาคม จ้านวน ๓ ชุด (ได้ถ่ายเอกสารเตรียมให้แล้ว) ชุดที่๑ คือเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลแล้ว  ชุดที่ ๒ คือ
เกษตรกรที่อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ชุดที่ ๓ คือเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนใหม่  ดังนั้น ให้ทางหมู่บ้านน้าไปกรอก
รายชื่อลงในแบบที่แจกให้  และอีกเรื่องคือ แบบรายงานการประชุมคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ผมได้แจก
ตัวอย่างให้แต่ละหมู่บ้าน ไปลงในสมุดประจ้าหมู่บ้าน(เบอร์ ๒) และเม่ือได้บันทึกรายงานการประชุมแล้ว ก็จะ
ได้ถ่ายเอกสารส่งจังหวัดต่อไป ทั้งนี้จะต้องส่งอ้าเภอภายในวันที่ ๒๐ พ.ย. และอ้าเภอจะประชุมในวันที่ ๒๔ 
พ.ย.๕๙ แล้วขอแจ้งก้าหนดการท้าประชาคมตั้งแต่วันที่๑๕ – ๒๐ พ.ย. (๙.๐๐น.และ ๑๓.๓๐ น. เช้า-บ่าย) คือ
วันที่ ๑๕ พ.ย. คือบ้านหมู่ ๑๑และ๖, วันที่ ๑๖ พ.ย. คือบ้านหมู่ ๑๐ และ๒, วันที่ ๑๗ พ.ย. คือบ้านหมู่ ๙ และ
๑, วันที่ ๑๘ พ.ย. คือบ้านหมู่ ๓ และ๗, วันที่ ๑๙ พ.ย. คือบ้านหมู่ ๘ และ ๕, และวันที่ ๒๐ พ.ย. ตอนเช้าคือ
บ้านหมู่ ๔ ครับ หากหมู่ไหนไม่สะดวกจะสับเปลี่ยนกับหมู่อ่ืนก็ให้แจ้งให้ทราบด้วย  ครับ 

  ๔.๒ เรื่องการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน (ประเภทท่ัวไปและประเภทเยาวชน 
นางสาวธิดารัตน์  เบ้าเงิน  รองปลัดฯ 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ เรื่องการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ชาย ๗ คน มี ๒ รุ่น ซึ่งปีนี้ก้าหนดการแข่งขันในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส่วนการรับสมัครจะเริ่มรับ
สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์หน้า และในวันศุกร์จะมีการจับสลากแบ่งสาย โดยแบ่งเป็นรุ่นทั่วไป และรุ่นอายุไม่
เกิน ๑๔ ปี วันนี้จะฝากใบสมัครให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่าน เพื่อให้ท่านได้กรอกรายชื่อผู้จะเข้าแข่งขันภายในวัน
ศุกร์หน้า ทั้งนี้ แต่ละหมู่บ้านจะส่งก่ีรุ่นก็ได้ และส้าหรับรางวัลทีมผู้ชนะในแต่ละรุ่น คือที่ ๑ จ้านวน ๙๐๐บาท
พร้อมถ้วยรางวัล, ที่ ๒ จ้านวน ๗๕๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล และที่ ๓ จ้านวน ๕๐๐ บาท     
 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 ปิดประชุมเวลา   ๑๕.๐๐ น. 
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                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม                              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   

                  (นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์)                                   (นายบุญนะ   ตามล) 

                  เลขานุการสภา อบต.เมืองจัง                              ประธานสภา อบต. เมืองจัง 

 

     นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว               นายทัตธน  หาดพรม               นางระเบียบ  กะรัตน์ 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
               
          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม     
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              ศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์                                                     บุญนะ   ตามล 
  
          (นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์)                                               (นายบุญนะ   ตามล) 
 
        เลขานุการสภา อบต. เมืองจัง                                           ประธานสภา อบต. เมืองจัง  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 


